
Hornstrandanefnd 9. 10. 2024 

Mættir: Kristín Ósk Jónasdóttir, Umhverfisstofnun. Ingvi Stígsson, Margrét Katrín Guðnadóttir og 

Sölvi Sólbergsson f.h. Landeigendafélagsins. Andrea Harðardóttir og Gauti Geirsson fh. 

Ísafjarðarbæjar. 

1. Gestafjöldi og álag vegna verðurs sumarið 2024 

a. Samkvæmt samantekt sérfræðings, lítur út fyrir að gestafjöldi á svæðinu hafi farið 

niður úr 10.500 árið 2023 í 9.500 árið 2024. Sú fækkun kemur ekki á óvart miðað við 

veðurfar á svæðinu megnið af sumrinu.  

2. Staða innviðaumsókna 

a. Verkefni sem unnið var að í ár  

a. Stígur við Tröllakamb  

b. Skilti við Stekkeyri og á Straumnesi 

c. Vörður endurhlaðnar og villustígur lagaður Kjaransvík 

b. Verkefni sem komin eru með fjármagn 

i. Klára við Tröllakamb og Svaðaskarð 

ii. Tunguheiði – vörður og villustígur 

iii. Endurnýjun kamra 

iv. Skilti Hornvík 

v. Lagfæring erfiðra gönguleiða 2025 og 2026 

vi. Kýrskarð göngustígur Hornvíkurmeginn 

vii. Brýr á Hesteyri 

 

3. Aðgerðaráætlun fyrir næstu 3 árin – drög kynnt í vor og unnið áfram í þeim. 

4. Nýbyggingar skúra innan friðlands. Nauðsynlegt að ítreka friðlýsingarskilmála friðlandsins við 

Ísafjarðarbæ, þ.e. að allt jarðrask er háð leyfi Umhverfisstofnunar. Athuga eins með stöðu 

vinnu við aðalskipulagið. 

5. 50 ára afmæli friðlandsins 27. febrúar. Lagt til að undirbúa einhverskonar ráðstefnu/málþing 

að vori.  

a. Rannsóknir – refir, fuglar, gróður 

b. Stjórnunar og verndaráætlun – hvað vannst með henni 

c. Sýn ferðaþjónustunnar 

d. Væntingar landeigenda 

Halda fund strax eftir áramót til að skipuleggja dagskrá.  

6. Önnur mál 

a. Þakkir til ferðaþjónustuaðila sem hafa staðið sig óskaplega vel í erfiðum aðstæðum 

sumarsins.  

 


